

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. ผลสำรวจเกษตรกรพอใจแก้ปัญหาภัยแล้งก.เกษตร
2. คอลัมน์ หน้ามองฟ้าเทาหยังดิน: เกษตรกรต้องการ...รัฐให้ไม่ได้
3. นมรร.โผล่ขายเขมรบักฉัตรเต็นเล่นงานสั่งตัดสิทธิโควตา5%สหกรณ์'วังน้ำเย็น'
4. โคนมวังน้ำเย็น'รับส่งนมร.ร.ขายเขมร
5. อึ้งนมโรงเรียนโผล่เขมร เกษตรตื่น! จี้เร่งสอบสวนด่วนภายใน 5 วัน
6. สก๊อปหน้า1: วิฤติแล้งพันผ่าน จัดทัพรับมือ
7. คอลัมน์ บุคคลในข่าว
8. ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: คุณภาพ
9. บอร์ดกฟก.ผ่านงบ3,000ล้าน ชงเข้า'กรม.มิ.ย.นี้ช่วยเกษตรกร
10. สั่งสอบสหกรณ์วังน้ำเย็นปม'นมโรงเรียนโผล่เขมร

หนังสือพิมพ์

- ผู้จัดการรายวัน
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์
มติชน

ผลสำรวจเกษตรกรพอใจแก้ปัญหาภัยแล้งก.เกษตร

ผู้จัดการรายวัน360° - เปิดผลสำรวจเกษตรกรพอใจระดับปานกลาง กับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรฯ

ดร.ภูมิศักดิ์ วาสิรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่บางพื้นที่ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ ฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ทั้ง 8 มาตรการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา ในภาพรวมคิดเป็น 80-90% สามารถช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาภัยแล้งได้ จะมีบางโครงการที่ยังล่าช้าหรือเข้าไม่ถึงเกษตรกร ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFCA) ได้ทำ

การสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินการตามมาตรการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรใน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวม 416 ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กระทรวงเกษตรฯ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น คิดเป็น 97.1% โดยได้รับ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้งจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ 99.8% และเห็นว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 94.6% ทั้งนี้ เห็นว่ากระทรวงเกษตรฯ สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตได้ 68.6% ทำให้ครอบครัวตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 68.1% ขณะที่ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู่ในระดับปานกลาง

ด้าน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ มีอยู่ 416 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาอยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้รายได้ทางการเกษตรลดลงคิด เป็นสัดส่วน 96% โดยพบว่าในช่วงเดือน พ.ย.58 เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง 16.5% ขณะที่เดือน พ.ค.59 เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 97.1% ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ 2 มาตรการที่ช่วยลดรายจ่ายกับเพิ่ม รายได้ในส่วนของมาตรการที่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา/ พืชใช้น้ำน้อยนั้น เกษตรกรมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำให้มีรายได้เพียงพอและคุ้มค่าพอที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชดังกล่าว จึงทำให้ มีเกษตรกรเพียง 29.7% เท่านั้นที่ปฏิบัติตามเพราะเห็นว่าใช้ได้จริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการแก้ไข ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งและแก้ปัญหาในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรยังมีความ เข้าใจว่ากระทรวงเกษตรฯ ต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะ ด้านการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต การ หารตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เกษตรกร ยังมองกระทรวงเกษตรฯ ในเชิงลบอยู่ ทั้งนี้ มาตรการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรเพิ่มเติม ควรให้ความรู้กับเกษตรกรถึงแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าการลงทุนจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ราคาสินค้าผันผวน ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ควรจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของ เกษตรกรควบคู่กับการให้ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรตามความ ต้องการของตลาด ควรปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกพืชหลังนา/พืชใช้น้ำน้อยให้มีประสิทธิภาพในช่วงที่เหมาะสม



เกษตรกรต้องการ...รัฐให้ไม่ได้

ศูนย์คิดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFC) เผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ถึงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาภัยแล้ง...มีประเด็นน่าสนใจ ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปคิดปรับปรุงบทบาทของกระทรวง ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 416 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-16 พ.ค.59 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง, ลพบุรี, นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และนนทบุรี (สุ่มจากเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง)...เกษตรกรส่วนใหญ่ 97.1% ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรฯ...ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภัยแล้งจากเจ้าหน้าที่กระทรวง 99.8%...ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 94.6%...กลุ่มตัวอย่าง 69% เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือของกระทรวงช่วยลดความเสี่ยงได้...มาตรการช่วยเหลือของกระทรวง ช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น 68%



มาตรการสนับสนุนปลูกพืชหลังนา/น้ำน้อย ช่วยแก้ปัญหาได้ 80% เพราะไม่มั่นใจว่าจะทำให้มีรายได้เพียงพอ คุ้มค่าพืที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชดังกล่าว

เมื่อถามถึงความพึงพอใจเกษตรกรให้คะแนนกระทรวงเกษตรฯ ในระดับปานกลาง...ได้ 3.3 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม

ประเด็นที่น่าสนใจถามถึงความช่วยเหลือที่เกษตรกรต้องการเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย...อันดับ 1.การยกระดับราคาสินค้าเกษตร, 2.ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต, 3.การหาลาดสินค้าเกษตร, 4.เมล็ดพันธุ์/พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี, 5.ความรู้ในการเกษตร

จะเห็นได้ว่า 3 อันดับแรกเป็นงานของกระทรวงพาณิชย์...2 อันดับ บิวยเป็นหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ

เราแบ่งงานแบ่งหน้าที่แบบนี้มากเกินไปแล้ว สนองความต้องการของเกษตรกรได้แค่ไหน

แบ่งกันทำ หน่วยหนึ่งผลิตได้มาก อีกหน่วยขายไม่ออกหาลาดไม่ได้ โทษอีกฝ่ายผลิตมากเกินไป...เป็นอย่างนี้มาตลอด เรื่องบูรณาการไม่ต้องเอามาพูด มีราคาแค่ค่าผอหรุ ไม่มีผลทางปฏิบัติ

ถึงเวลาหรือยัง ที่จะต้องมาทบทวน รวบรวมงานช่วยเหลือเกษตรกร แบบวันสต็อปเซอร์วิส ให้หน่วยงานเดียวรับผิดชอบไปทั้งหมดได้ หรือยัง...รีบเรียนยังมีไม่มากพอ.

ส-เล-๓

แชร์สนั่นโลกโซเชียล 'นมโรงเรียน' โผล่ขายกัมพูชา) 16

» 'ปปท.'เร่งสอบหาคนผิดใน7วัน-'นักวิชาการ'ระบุรู้ไหลทุกชั้นตอน

'นมโรงเรียน' โผล่ขายกัมพูชา

เกษตรฯลุยสอบสวน
วังน้ำเย็น ขณะที่ 'ดาวพงษ์'
จีตพฐ. แจงกติกาแจกนม

แชร์สนั่นโลกโซเชียล "นมโรงเรียน" โผล่วางขาย ซูเปอร์มาร์เก็ตในกัมพูชา เกษตรฯสั่งสอบเส้นทาง ทุกชั้นตอน พร้อมตรวจการดำเนินงานสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็นหลังออกมายอมรับส่งขายจริงแต่อ้าง ดีกว่าปล่อยของเสีย ขณะที่ ป.ป.ท.เร่งหาความจริง ใน7วัน ด้าน "ดาวพงษ์" จีตพฐ. ขั้นตอนการแจกนม "นักวิชาการ" เชื่อเชื่อมโยงกลุ่มผลประโยชน์-มีจุดอ่อน ทุกชั้นตอน

กลายเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันอย่าง

กว้างขวาง เมื่อมีการโพสต์ภาพและข้อความ ในแฟนเพจชื่อดัง "ชุมชนคนท้องถิ่น" ระบุน ถึงกรณีคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในกัมพูชา ไปพบ "นมโรงเรียน" ของไทยวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต รวมอยู่กับกลุ่มนมยี่ห้ออื่นๆ จากประเทศไทย

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นชัดเจนถึงหน้าตา กล่อง "นมโรงเรียน" แบบเดียวกับที่มีการจัด ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีข้อความกำกับว่า "สนับสนุนโดยรัฐบาล" ตามโครงการที่รัฐบาล จัดให้ฟรี "ห้ามจำหน่าย" เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทย ได้ดื่มนม

ขณะที่บนกล่องนมถูกปิดไว้ด้วยสติกเกอร์ ภาษากัมพูชา พร้อมภาษาอังกฤษว่า Student Milk มีการแสดงวันผลิตและวันหมดอายุไว้ บนกล่องนมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร อย่าง ชัดเจน โดยราคาที่ระบุไว้คิดเป็นเงินไทยจะตก ราวกล่องละ 17-18 บาท

ผู้โพสต์ข้อความยังตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาล สนับสนุนงบประมาณค่านมนี้เพื่อมอบให้เด็ก นักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศไทย แต่กลับ กลายเป็นสินค้าส่งออกวางจำหน่ายได้อย่างไร

อ่านต่อหน้า > 13



โผล่กัมพูชา : โลกออนไลน์เผย แพร์ภาพ "นมโรงเรียน" ของไทย ที่ถูกนำไปวางขาย ในซูเปอร์มาร์เก็ต กัมพูชา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ ระหว่างตรวจสอบ เส้นทางส่งออก ไปขายนอกประเทศ และสอบหาผู้กระทำ ความผิด

ต่อจากหน้า > 16

: นมโรงเรียน

โลกออนไลน์ปิดข่าวรอยเมื่อปีก่อน

ภาพและข้อความดังกล่าวได้ถูกส่ง ต่ออย่างกว้างขวาง พร้อมกับเสียงวิพากษ์ วิพากษ์วิจารณ์และการตั้งข้อสังเกตที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการประณามการกระทำที่ถือว่า อาจจะเป็นการทุจริตกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อเด็ก และอีกจำนวนมากเรียกร้องให้มีการ สอบหาคนผิดเพื่อนำตัวมาลงโทษ เนื่องจาก ปัญหาทุจริตนมโรงเรียน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ซ้ำซาก

โดยโลกออนไลน์ยังมีการระบุด้วยว่ากรณี แบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเดือน ต.ค.2558 โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "นายวันวายุ" เคยโพสต์ภาพนมโรงเรียนรูปโฉมเก่าที่วางขาย ในประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกัน แต่จำหน่าย เป็นแผง 4 กล่อง ในราคา 1.90 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 68 บาท

มิลค์บอร์ดจ่อสอบสวนสหกรณ์ฯวังน้ำเย็น

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ตรวจสอบกรณีที่ได้รับการร้อง

เรียนและมีหลักฐานจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งว่ามีโครงการสหกรณ์แห่งหนึ่งของไทย นำผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไปวางจำหน่ายที่ร้านเอเชียมาร์เก็ต ในเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มีสิทธิ์ถูกลงโทษตัดโควตาขายนม5%

โดยการกระทำครั้งนี้ถือว่ามีพฤติกรรมการลงโทษอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมากกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ คือตัดสิทธิ์การจำหน่ายนมในโครงการที่5%

ซึ่งสหกรณ์วังน้ำเย็น ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ส่งออกนมโรงเรียนนั้นมีส่วนส่วนโควตามโรงเรียนที่วันละ92ตันต่อวัน จากการบริโภคนมโรงเรียนรวม1,140ตันต่อวัน จากกำลังการผลิต3,100ตันต่อวัน โดยเด็กนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น7.40ล้านคนซึ่งงบประมาณ 14,000 ล้านบาท ในปีนี้จะลดลงประมาณ 2แสนคน จะส่งผลให้งบประมาณลดลงด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง

สอดผิดสัญญาให้ขายเฉพาะในประเทศ

ตั้งนั้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จะได้พิจารณาผลการดำเนินงานของสหกรณ์ดังกล่าวว่าเข้าข่ายการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการฯ ในหมวด 1 ข้อ 6.6.6 ที่ระบุ"ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้รับจ้างขนส่งดำเนินการจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายเฉพาะภายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและภายในประเทศไทยเท่านั้น" หรือไม่

สอบเส้นทางส่งนมวางขายกัมพูชา

ด้านนายธีรภัทร กล่าวได้ว่าได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการนำนมโรงเรียนวางจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชาว่าดำเนินการตั้งแต่เมื่อไร มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับบ้าง โดยมอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและการจัดสิทธิพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนปีการศึกษา 2559 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 5 วัน

ด้านนายประยงค์ ปริญญาจิตต์ เลขานุการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) กล่าวว่าเบื้องต้นสั่งการให้ป.ป.ท.พื้นที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการผลิตนมเกินจำนวนเพื่อนำออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือเป็นการลักลอบนำนมโรงเรียนจากโควตาที่ส่งมอบให้โรงเรียนนำไป

จำหน่าย ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 7 วันจะทราบข้อเท็จจริง

"ดาวพงษ์"ห่วงนมไม่ถึงมือนักเรียน

ขณะที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้สอบถามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงการแจกจ่ายนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตนมโรงเรียนเพื่อแจกให้นักเรียนประถม ตีมี 260 วัน แต่โรงเรียนเปิดเรียนแค่ 200 วัน เท่านั้น ส่วนที่เหลือโรงเรียนดำเนินการอย่างไร ซึ่ง สพฐ.ได้ชี้แจงว่าส่วนที่เหลือโรงเรียนจะแจกเพิ่มให้แก่เด็กนักเรียน

ถ้าพบรัฐโหลที่โรงเรียนเอาผิดหนัก

ทั้งนี้ ได้กำชับว่าขอให้มีการบันทึกเป็นหลักฐานให้ชัดเจนและตรวจสอบให้ดียึดประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กเป็นสำคัญ

ส่วนภาพที่ปรากฏยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่อยากขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งไปโทษว่ามาจากโรงเรียน รั่วมาจากคนส่ง หรือเพราะมีการผลิตมากเกินไป แต่ก็ไม่ถูกที่จะไปขายในที่อื่น ซึ่งจะมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลงไปดูว่าโรงเรียนประถมที่รับแจกนมโรงเรียนนั้น มีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้าง หากพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้อง จะเอาผิดแน่นอน

"นักวิชาการ"ชี้มีจุดอ่อนทุกขั้นตอน

นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่านมโรงเรียนเป็นโครงการมีจุดอ่อนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การทำสัญญาซื้อขาย การเก็บรักษา การขนส่ง จนถึงการแจกจ่ายให้ถึงมือเด็กนักเรียน โดยโครงการมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งภาคเอกชน นักการเมืองท้องถิ่น แม้ว่าระยะหลังส่วนราชการจะมีระบบติดตามตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส แต่การทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่หมดไป

ระบุพัฒนาวิธีการทุจริต-บาปหนัก

"เหตุการณ์ในครั้งนี้นี้ ถือเป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าในการทุจริตโครงการนมโรงเรียนอีกระดับ เป็นการทุจริตภาคพิสดาร ที่เอานมโรงเรียนของเด็กไทยไปหาผลประโยชน์ ถือเป็นเรื่องบาปมาก เพราะมันกินเด็ก ทั้งร่างกายและสติปัญญา"

นายสมพงษ์ กล่าวว่าการวางจำหน่ายในกัมพูชา ทำให้เชื่อว่า เรื่องน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม ที่มีการขนส่งย้ายนำไป

ขายในต่างประเทศ เพราะคนไทยด้วยกันไม่น่ามีใครกล้ารับซื้อไปจำหน่าย แต่ชาวต่างชาติอาจไม่รู้ว่ามีสินค้านิดนี้ มีไว้สำหรับให้เยาวชนไทยเท่านั้น

ดึงนโยบายดีแต่ความใสใจต่ำ

"ถือว่าขมใจมาก คนทุจริตคงไม่คิดว่าจะมีคนติดตาม ไม่มีใครใส่ใจหากมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจัง คงไม่ยากถ้าจะย้อนรอยเส้นทางขนส่งว่าใครเป็นชน ใครซื้อ ใครขาย และเชื่อว่าพล.อ.ดาวพงษ์ จะไม่มองข้ามและเอาจริงเอียงในการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ"

นายสมพงษ์ ย้ำว่า"สวัสดิภาพและคุณภาพของเด็ก เป็นประเด็นสำคัญ ทั้งๆที่เรามีนโยบายที่ดี ให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นแสดงว่า ความใสใจต่ำมาก"

สมาชิกสปท.แนะตรวจสอบให้ชัด

ด้านนายสมเกียรติ ขอบผล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สาขาการศึกษา อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าโครงการนมโรงเรียน จะมีการทำสัญญาระหว่างเอกชนกับโรงเรียน ถึงจำนวนการจัดส่ง ซึ่งบางช่วงที่เด็กขาดเรียน อาจทำให้มีนมโรงเรียนเหลือ แต่การรวบรวมนมที่เหลือไปขายต่อ เชื่อว่าไม่คุ้ม แต่การรวบรวมจากเอกชนที่ผลิตเกินจำนวนอาจเป็นไปได้ แต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนที่ผ่านมายังไม่เคยพบการขายนมโรงเรียนในประเทศ เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนทราบดีว่าไม่ใช่สินค้าที่จะนำมาวางขาย แต่เอกชนกัมพูชาคงไม่ทราบ จึงนำมาวางในชั้นสินค้าร่วมกับสินค้าต่างๆ ซึ่งต้องตรวจสอบกันต่อไป

'โคนมวังน้ำเย็น'รับส่งนม.ร.ชายเขมร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน กรณีมีการแชร์รูปภาพในโลกออนไลน์ นมโรงเรียนถูกนำไปวางจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา ทั้งที่ข้างกล่องระบุว่าห้ามจำหน่าย และยังติดราคาจำหน่าย 1.90 เหรียญสหรัฐต่อ 4 กล่อง หรือประมาณ 68 บาท จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายนั้น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากข่าวที่มีการนำนมกล่องยูเอชทีภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระบุว่าผลิตโดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ไปวางจำหน่ายในร้านเอเชียมาร์เก็ตในเมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชา เบื้องต้นสั่งให้นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาความผิดและการลงโทษ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำผิดจริงหรือไม่ หากมีความผิดเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องใดบ้าง ให้สรุปแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จากนั้นจะนำข้อสรุปเสนอไปยังคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มีลส์บอร์ด) ที่มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิจารณาต่อไป

"ยอมรับมีการปล่อยปะละเลยนมโรงเรียนมานานแล้ว รัฐบาลจะเร่งสะสางเพื่อควบคุมคุณภาพและเงินงบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลจ่ายปีละประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท เมื่อมีการฝ่าฝืนข้อห้ามนมโรงเรียน

ไม่ให้จำหน่ายและลักลอบออกไปขายในต่างประเทศ คงต้องมีมาตรการเด็ดขาดมากกว่าระเบียบที่กำหนดไว้ แต่ต้องให้เกิดความกระจ่างก่อน" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายธีรภัทรกล่าวว่า จะเชิญสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เข้าพบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นองค์กรที่นำนมโรงเรียนออกไปขายจริงหรือไม่ หรือเป็นนมที่ผลิตเกินจำนวนโควตาเรื่องนี้จะรีบพิจารณาให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด

นายธีรภัทรกล่าวว่า การจำหน่ายนมโรงเรียนจะต้องดำเนินการในพื้นที่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น กรณีที่เป็นข่าวอาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมฯ หากผิดจริงจะลงโทษลดสิทธิส่วนที่เหลือจากกำลังการผลิตทันที 5%

ด้านนายอำนาจ ทงกิก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตั้งอยู่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ได้รับโควตาจากรัฐบาลให้ผลิตนมกล่องส่งให้โรงเรียน ใช้ชื่อว่านมโรงเรียนวังน้ำเย็น วันละ 90,000 กล่อง ต่อมารัฐบาลได้ลดเหลือวันละกว่า 40,000 กล่อง ทำให้นมกล่องที่ผลิตไว้แล้ว และมีตวันนมโรงเรียนวังน้ำเย็นตกค้าง จึงส่งไปขายที่ประเทศกัมพูชา การดำเนินการส่งออกนมดังกล่าวสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารต่างๆ ครบ พร้อมให้ตรวจสอบได้

อึ้งนมโรงเรียนโผล่เขมร

● เกษตรตื่น! จีเร่งสอบสวนด่วนภายใน 5 วัน

นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้ตนในฐานะประธานคณะกรรมการนมและผลิตภัณฑ์นม ตรวจสอบกรณีที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่าได้รับการร้องเรียนและมีหลักฐานจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งว่ามีโครงการสหกรณ์แห่งหนึ่งได้นำผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไปวางจำหน่ายที่ร้านเอเชียมาร์เก็ต ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างกล่าวยังคงมีข้อความระบุชัดเจนว่าห้ามจำหน่าย ซึ่งประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เปิดเผยถึงกรณีนี้และยืนยันว่าข่าวเป็นความจริง

ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ และการจัดสิทธิพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 59 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นภายใน 5 วัน พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการประสานให้มีการประชุมโดยนำกรณีดังกล่าวเข้าพิจารณาโดยเร็วในคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายนมโรงเรียนและจะรายงานเสนอคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นมต่อไป กรณีนี้เข้าข่ายการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นมลงวันที่ 5 เม.ย. 59 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 59 หมวด 1 ข้อ 6.6.6

“ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้รับจ้างขนส่งดำเนินการจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายเฉพาะภายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และภายในประเทศไทยเท่านั้น”



สก๊อป หน้า 1

ปี 2557 ลากยาวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ส่งผลกระทบต่อภาค "การเกษตร" แบบหนักไม่ออก

ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชตามฤดูกาลผลิต กระทบรายได้โดยตรง แม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ฝนก็ยังตกกระจายไม่มาก...ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

คุ่มน้ำเจ้าพระยา...ยังคงระบายน้ำรวมกันวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เน้นเก็บน้ำตลอดฤดูฝนให้ได้มากที่สุด เน้นนอนว่าภาคการเกษตรควรรอให้ฝนตกลงมาอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้ จึงค่อยลงมือเพาะปลูก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า แม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา...เป็นวันเริ่มต้นฤดูฝน ปี 2559 อย่างเป็นทางการ แต่จนถึงขณะนี้ปริมาณฝนสะสมรายภาคทั่วทุกภาคมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย...ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เหลียวมองไปที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 31,255 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 7,814 ล้านลูกบาศก์เมตร

เทียบกับปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าราวๆ 2,641 ล้านลูกบาศก์เมตร...เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 89,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ความท้าทายสำคัญในฤดูฝนนี้ก็คือ ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศจะต้องเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมา และไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน

"กรมชลประทานต้องระมัดระวังการปล่อยน้ำจากเขื่อน ควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...จะต้องคำนึงถึงหน้าแล้งครั้งต่อไปด้วยเกษตรกรเองก็ควรใช้น้ำ...น้ำทำในการทำเกษตรเป็นหลัก หากพื้นที่ใดมีฝนลงแล้ว ก็ขอให้มีการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการเกษตร ที่สำคัญให้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา"

หัวใจสำคัญคงต้องขอความร่วมมือเกษตรกรให้รอฝนตกลงมาอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้จึงค่อยลงมือทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน พร้อมๆกับการบริหารจัดการน้ำผ่านกรมชลประทาน ใช้อาคารชลประทานต่างๆควบคุม "น้ำท่า"...น้ำฝนที่ไหลลงมาอยู่ในแม่น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

"เพื่อส่งน้ำเข้าระบบชลประทานไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่าง

ยังไม่หมดกับมาตรการพลิกชีวิต ได้มีการรวมกลุ่ม...มีสมาชิก 7 คน เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐตามมาตรการช่วยเหลือ
ผลคืบหน้าได้รับการจัดสรรเงินทุนซื้อพันธุ์ไก่ไข่ แบ่งสมาชิกคนละ 200 ตัว ทุกวันนี้...เก็บไข่ไก่ขายได้วันละ 160 ฟอง มูลค่า 300 บาท
และนำเงินที่ขายไข่ไก่ได้มาจัดสรรแบ่งกัน



วิกฤติแล้งพินผ่าน จัดทัพรับมือฤดูฝน

ทั่วถึง ช่วยลดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆในช่วงฤดูฝน...เก็บกักน้ำในเขื่อนไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้มากที่สุดด้วย"

วันนี้...ทั้งประเทศทำนารอบแรกกว่า 5 แสนไร่ ปลูกได้ทันที ที่ไม่ยอมให้ปลูกคือแถบอีสาน แถวคุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มปลูกแล้ว อีกเงื่อนไขสำคัญในการคลี่คลายปัญหาก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติชาวนา

"เราบังคับเขาไม่ได้ แต่จะมอบหมายให้ข้าราชการเน้นย้ำสร้างแรงจูงใจการปรับเปลี่ยนอาชีพผ่านศูนย์เรียนรู้...ทำให้เห็น มีการตลาดรองรับที่ชัดเจน พอเห็นแล้วคำถามต่อไปก็จะเป็นว่า...ผลผลิตจะเอาไปขายที่ไหน ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯที่จะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์"

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางไทรจ.

พระนครศรีอยุธยา ตัวอย่างต้นแบบการกระตุ้นเกษตรกรในปีการเพาะปลูกใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ลดต้นทุนการผลิต "ข้าว"...จากที่เคยลงทุนไร่ละ 5,497 บาท...ลดลงครึ่งๆเหลือไร่ละ 2,700 บาทเท่านั้น...ขณะที่วางแผนเป้าหมายภาพรวมทั้งประเทศ ต้องการให้ต้นทุนลดลงเหลือไร่ละ 3,000-3,500 บาท

มุ่งหมายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ให้คำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เตรียมขยายผลให้ครบทุกอำเภอ รวม 882 แห่งทั่วประเทศ

อีกยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่ "การทำเกษตรแปลงใหญ่" ที่เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรี หลักการคร่าวๆจะให้เกษตรกรสามารถเข้ามากู้เงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ผ่าน ธ.ก.ส. ทำให้เกษตรกรมีทุนในการทำเกษตร โดยต้องรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ตามเงื่อนไขที่กำหนด...ปัจจุบันทั้งประเทศมี 500 แปลง

ต่อเนื่องด้วยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้าน

การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมเห็นชอบจำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 928.79 ล้านบาท ก็จะมี...โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ 206 ล้านฯ

เป้าหมายแหล่งปลูกข้าว... "ข้าวหอมมะลิ" 29 จังหวัด จำนวน 1,280 หมู่บ้าน 64,000 ครัวเรือน พื้นที่ 640,000 ไร่...ครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม นำไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่

ถัดมา...โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรจะให้การส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่

และ...โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 2,135 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนาปีการผลิต 2559/60 แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน...กำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน 5,000,000 บาท

อังคณา เกตุบรรเทิง เกษตรกร ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าว่า ทำนามากว่า 10 ปีแล้วบนเนื้อที่ 37 ไร่ โดยจะทำปีละ 2 รอบ...แต่ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาทำนาได้รอบเดียว เพราะน้ำไม่เพียงพอ แต่ทางรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเหลือแนะนำ

เริ่มจาก...ได้รับแจกเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง 150 ก้อน และได้ทยอยออกเงิน ธ.ก.ส.มาลงทุนเพิ่มจนทั่วเห็ดกว่า 1,000 ก้อนแล้ว สามารถขยายได้ 3 กิโลกรัมต่อวัน ได้เงิน 200-240 บาท

"พร้อมๆกับการปลูกชะอมรับพันธุ์มาจากการอบรมเพิ่มความรู้อของเกษตรกรอำเภอ สร้างประโยชน์หลายอย่าง...มีผักกินโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเห็ดกินก็นำไปขาย" ปกติทำนาใช้ต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,500 บาท แต่ปีนี้หักต้นทุนได้กำไรแค่ 10,000-20,000 บาท หรือ...บางปีก็เสมอทุน ไม่ได้กำไร หากเคราะห์ร้ายเจอแมลงมากัดกินข้าว ต้องพยายามหารายได้เสริมที่เป็นรายวัน

อังคณา วางแผนการทำนาในปีนี้อาไว้ว่า...ถ้ามีน้ำเพียงพอที่จะทำนา แต่หากไม่ทำนาก็ต้องหาอย่างอื่นทำแทน เช่น ลงทุนซื้อลูกปลาดุกมาเลี้ยง ส่วนพื้นที่นาที่ว่างเปล่าก็มีพ่อค้ามาติดต่อให้ใช้พื้นที่ปลูกตะไคร้ระบบน้ำหยด ส่งขายกิโลกรัมละ 10 บาท ตัดขายเป็นอาทิตย์ และคิดว่าจะปลูกข้าวตาแดงไปด้วย เพราะใช้น้ำน้อย

ยังไม่หมดกับมาตรการพลิกชีวิต ได้มีการรวมกลุ่ม...มีสมาชิก 7 คนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐตามมาตรการช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุนซื้อพันธุ์ไก่ไข่ แบ่งสมาชิกคนละ 200 ตัว

ทุกวันนี้...เก็บไข่ไก่ขายได้วันละ 160 ฟอง มูลค่า 300 บาท และนำเงินที่ขายไข่ไก่ได้มาจัดสรรแบ่งกัน แคมไ้ได้กรงไ้ก็ยังมีบ่อเลี้ยงปลา สามารถช่วยลดรายจ่ายจากเดิมไปได้ครึ่งหนึ่ง เมื่อบวกกับรายได้เพิ่มจากเห็ด...ไข่ไก่...ผักวันรู้ เห็ดกินก็เอาไปขาย ก็ทำให้ยิ้มออกได้ทุกวัน

"เศรษฐกิจพอเพียง" ความสำเร็จสุดท้ายต้องจบที่ "ความสมดุล" ที่สำคัญต้องรู้จักเน้นคุณภาพเพิ่มมูลค่า "เกษตรกรยุคใหม่"...หลังผู้ทำหน้าที่สูดเงินจะยื่นหยัดอยู่รอดได้ในสภาวะการณ์เช่นวันนี้.

บุคคลในข่าว



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559.....● การเมือง บนการชิงอำนาจ ไม่มีอะไรแน่นอน...หลัง รักษา เกษชา แจ้ง นายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกมาแถลงมติที่ประชุมผู้ตรวจการที่มี ศรีราชา วงศารยกุล เป็นประธาน...อ้างมาตรา 61 วรรคสอง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559มีปัญหา ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามที่ จอน อังภากรณ์ ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ร้องขอให้มีการตีความ...จับตา หาก ศาลรัฐธรรมนูญ รับเรื่องตีความ ผู้ดำเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทางอื่น...ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง...หรือมีลักษณะ รุนแรง ก้าวร้าว ทยายคาย ปลุกกระดม หรือข่มขู่ โดยหวังให้ผู้มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง...หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง...ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการรบกวน...แม้จะมี พจนานุกรม ระบุความหมาย คำว่า ก้าวร้าว รุนแรง ทยายคาย...แต่ในทางปฏิบัติจะมีความไม่ชัดเจนคลุมเครือ ประชาชนจะสับสน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น...ขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกเสียงประชามติ...ชนวนวิกฤติร่างรัฐธรรมนูญจะร้อนฉ่าขึ้นมาทันใด.....● ชื่อนี้ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช.อดีตประธานกรรมการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559...พูดถึงกรณีเดียวกัน.....กรรมการวิสามัญ ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพื่อไม่ต้องการให้แสดงความเห็นไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้มีความรุนแรง สร้างความขัดแย้ง...และท้ายที่สุด ศาลยุติธรรม จะเป็นผู้ตัดสินว่าการกระทำใดเป็นความผิด...แต่เป็นเรื่องดีที่จะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพื่อความชัดเจน...จบข่าว● แม้รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม จะอ้างว่า การตีความมาตรา 61 จะไม่มีปัญหา แค่ว่า 3 คำที่มีปัญหาออกก็จบ...ไม่กระทบกับกฎหมายประชามติ ทั้งฉบับ...หรือ สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง...จะพูดถึงกรณีที่ พรเพชร

วิรัชชชัย ประธาน สนช. ระบุว่า หาก ศาลรัฐธรรมนูญ รับผิดชอบ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติมาตรา 61 วรรคสอง อาจทำให้ต้องเลื่อนวันลงประชามติ จาก 7 ส.ค.นั้น... อาจทำได้แค่การแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ...ไม่สามารถ ทำให้เลื่อนวันออกเสียงประชามติได้...ไม่เช่นนั้นต้องไปแก้ไข

ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557...เอาแต่ความคิดเห็นของคนในวงการที่ยังไม่ลงตัว เชื่อว่าการจัดทำประชามติจะพันพินจนฝุ่นตลบ.....●“อินทรีเหล็ก” ไม่อยาก ดักคอ....ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับบรรทัดดี อรรถธโร ก็ ชงเองคว่าเอง....จน ทำให้ การเลือกตั้งต้องเลื่อนจากโรดแมปไปอีกเป็นปี...ถ้าร่างรัฐธรรมนูญก็ออกสอง โดย มีชัย ฤชุพันธุ์ มีปัญหาอีกกระทอก....ก็จะทำการเลือกตั้งย้ายออกไปอีก เป็นครั้งที่สอง....และรัฐบาล คสช.นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะอยู่ต่อไปอีกสักระยะ....จะเป็นอะไรไป●แฮ่ แล้วที่ท่านประธานที่เคารพ มีชัย ฤชุพันธุ์ จะออกมาตอกย้ำด้านกระแสสังคมว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย มีเจตนารมณ์สร้างความเปลี่ยนแปลงเกือบทุกองคาพยพในประเทศ....นำสังคมและ ประเทศไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด....ก็เป็นอีกเรื่อง....แต่ในเมื่อ ชาวบ้านยุคนี้ไม่ได้กินเกลือ กินรำ จะเชื่อหรือไม่เชื่อ....ก็เป็นอีกประเด็น.....●แฮ่ ใครจะรับผิดชอบ ยกมือขึ้น...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผากข้อความไปถึง บรรดานักเคลื่อนไหวต่อต้านมีอาชีพ....หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นการให้ สัมภาษณ์โทรเลียม หรือ การต่อสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย....ถ้าเกิด ความเสียหายกับประเทศ และประชาชนในอนาคต....เกิดปัญหา พลังงานขาดแคลนหรือราคาแพง.... ก็จะต้องออกมารับผิดชอบ ไซ้ไม่ไซ้.....● เศรษฐกิจจะดีแค่ไหน จีดีพี จะโตถึง ร้อยละ 3 แต่ถ้าชาวบ้าน เกิดความไม่มั่นใจ ก็จะยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อ....ดูอย่าง ที่ ธนาคารทหารไทย ประกาศปรับ ลด ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0 นั้นปะไร....จากเดิมที่ต่ำติดดิน อยู่ที่ร้อยละ 0.125 ก็หมดอารมณ์กันไปกระทอกแล้วงานนี้ถูกประชาชนถล่มยับ ร้อนถึงผู้บริหารต้องออกมาเบรกเกม....รังสรรค์ ศรี-วารศาสตร์ ประธานแบงก์ทหารไทย ประกาศไม่เห็นด้วยที่จะลดดอกเบี้ยเหลือ 0...ให้

กลับมาอยู่ที่ร้อยละ 0.125 ตามเดิม....จบ ชาวตรามา.....● และงานนี้ สัมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง อ้าง ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทราบว่า เป็นการปรับทิศทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง ส่วนเกินของธนาคาร...เนื่องจากระบบ การเงินของไทยมีสภาพคล่องเกินจำนวนมากไม่เกี่ยวกับ อาการถึงแตกหรือไร้เสถียรภาพ...“อินทรีเหล็ก” มองในอีกแง่มุมคือ

ชี้ให้เห็นสภาพการลงทุน ที่ยังทรงกับ
 ทรุดอยู่ดี.....● มีเรื่องงามไล่ พล.อ.
 นัทรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์
 มอบให้ ชีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ.....ตรวจสอบกรณีที่นักท่องเที่ย
 วิจารณ์ว่า โครงการสหกรณ์ แห่งหนึ่ง นำผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ไปวางจำหน่าย
 ที่ร้านเอเชียมาร์เก็ต เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา....ขนาดข้างกล่องระบุว่า
 ห้ามซื้อขาย....งานนี้หวังว่า รมว.เกษตรฯ จะไม่ทำแบบลูปหน้าปะจุมหรือไฟ
 ฟ้าใหม่ฟาง....แต่ต้องล้างบาง รายการโกงบนมนักเรียนข้ามชาติ ให้เด็ดขาด.....ไม่
 อย่างนั้น เสียชื่อ บิ๊กนมขง หหมด จริงมะ.....● ฉาปนกิจศพ คุณพ่อชูฤทธิ
 งามเกียรติขจร วันนี้ เวลา 13.00 น. ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม.....เวลา 17.00 น.
 พระราชทานเพลิงศพ เจิมจิตต์ ประถมบูรณ์ คุณยาย ภกพล งามลักษณะ ที่
 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร.....●

“อินทรีเหล็ก”

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 6 มิถุนายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9322

Col.Inch: 15.59

Ad Value: 24,164.50

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 72,493.50

คลิป: สด

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: คุณภาพ

ข่าวชน คนเข้ม



คุณภาพ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการลงนามความร่วมมือมือ 7 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต นำโดยสมาคมอรั๊กษาพืชไทย จำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพ ราคายุติธรรม นำร่อง 9 ร้าน Q Shop ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ

บอร์ดกฟก.ผ่านงบ3,000ล้าน ชงเข้า'กรม.'ม.ย.นี้ช่วยเกษตรกร

จากที่มีการสรรหาคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่เนิ่นนาน เพราะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสมนั้น บัดนี้ก็ได้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้ว ซึ่งหลังจากได้คณะกรรมการไม่นาน คณะกรรมการแต่ละคณะก็ต้องเร่งพิจารณาเรื่องด่วนให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้มีวาระในการจัดการหนี้ที่ถือว่ารอไม่ได้แล้ว คือ ประชุมและเห็นชอบขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้กับเกษตรกรสมาชิก 3,000 ล้านบาท โดยต้องเร่งอนุมัติเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือน มิ.ย.59

นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. มอบหมายให้ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่องการกำหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่เกษตรกร หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 รับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การกำหนดกรอบ

ประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ กฟก.มีบอร์ดครบทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรครบถ้วนตาม



วัชรพันธุ์



พ.ร.บ. กฟก. แล้ว

นายธีรภัทร ประยูร

สิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ เสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิก วัตถุประสงค์การกู้ยืม สถานะหนี้ มูลหนี้ และหลักประกัน กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเตรียมการจัดการหนี้ให้เกษตรกร รวม 19,494 ราย เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท

หลังจากนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะเร่งดำเนินการดังกล่าวเสนอ กรม. พิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อกเกษตรกรสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีถูกหนี ธ.ก.ส. และ สหกรณ์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2557-เดือน มีนาคม 2559 จำนวน 73

จังหวัด จำนวน 9,490 ราย จำนวน 19,440 บัญชี จำนวนเงิน 2,229,899.50 บาท ซึ่งเกษตรกรจำนวนดังกล่าวจะได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/3 (1) และระเบียบประกาศ มติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้งในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร เป็นไปด้วยความคล่องตัว

นอกจากนี้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 10/2557 เรื่องให้



เสนอรายชื่อเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเสนอเข้าพิจารณารับรอง เป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีที่ส่งรายชื่อเข้าตรวจสอบกับสถาบันเจ้าหน้าที่ (2) กรณีไม่ส่งรายชื่อเข้าตรวจสอบกับสถาบันเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สหกรณ์ 4 ประเภท (1.สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ธ.ก.ส. และ กลุ่มเกษตรกร ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์

ในส่วนของสำนักงานฯ สาขาจังหวัดในฐานะนายทะเบียน ได้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรสมาชิก และได้รับรองการเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 ให้อำนาจคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด จำนวน 77 จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อสมาชิกเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดแต่ละครั้ง และสาขาจังหวัดได้บันทึกข้อมูลของเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ลงในระบบสารสนเทศโดยถูกต้องครบถ้วน.

ส่งสอบสหกรณ์วังน้ำเย็น ปม'นมโรงเรียน'ไพล่เขมร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความผิดและบทลงโทษ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยถึงกรณีที่ได้มีการนำเสนอข่าวการนำนมกล่องยูเอชที ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ระบุว่าผลิตโดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ไปวางจำหน่ายในร้านเอเซียมาร์เก็ต ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเท็จจริงระดับพื้นที่รวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ เพื่อส่งต่อข้อมูลมาให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดและบทลงโทษพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกได้ภายในวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า หากพบว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีความผิดจริงก็จะพิจารณาตามบทลงโทษของประกาศคณะกรรมการโคนมฯ รวมทั้งจะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาต่อไปว่าเข้าข่ายความผิดฐานอื่นๆ รวมถึงความผิดฐานอาญาด้วยหรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็เสนอให้คณะมิลค์บอร์ดชุดใหญ่พิจารณาและบังคับใช้

บทลงโทษตามฐานความผิดที่ตรวจสอบพบต่อไป ทั้งนี้ ถ้าผิดจริง สหกรณ์ดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษตามประกาศข้อ 26.1.2 คือ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ ให้ทำการลดโควตาการขายนมทันที 5% หรือความผิดในข้อ 26.1.4 คือ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิ แต่แอบนำไปจำหน่ายในพื้นที่การจัดสรรสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ให้ตัดสิทธิโควตาการขายนมทันที

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) กล่าวว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ผ่านมาไม่เคยตรวจพบการกระทำความผิดในลักษณะการลักลอบนำไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมาก่อน ส่วนใหญ่จะพบแต่กรณีนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และนมเสื่อมคุณภาพ ดังนั้น กรณีนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศ แต่ในขณะนี้ยังไม่อยากให้มีการเร่งด่วนสรุปหรือฟ้องว่าสหกรณ์นี้ผิดจริง อยากให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมาตัดสิน ไมเช่นนั้นอาจเกิดความไม่เป็นธรรมต่อสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาได้